

## KẾT LUẬN

### **Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh Thừa Thiên Huế**

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 07/BC- ĐTTr ngày 26/12/2023 của Đoàn Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 246/QĐ-SVHTT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao kết luận,

#### **I. Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động của đơn vị**

Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh và Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tổ chức và tham gia các liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, các triển lãm, trưng bày về văn hóa nghệ thuật; tổ chức và tham gia bồi dưỡng năng khiếu, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa, tuyên truyền cổ động và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tổ chức các hoạt động phát hành phim, phổ biến phim, các hoạt động dịch vụ và giải trí điện ảnh, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; tổ chức các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của Trung tâm Văn hóa Huyện Trân.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm bao gồm Ban Giám đốc (Giám đốc và 01 Phó Giám đốc), 03 phòng chuyên môn (Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Tuyên truyền, Phòng Nghiệp vụ Điện ảnh và Chiếu phim gồm 04 Đội Chiếu phim lưu động, Rạp Đông Ba, Rạp Hoàn Mỹ) và 01 Đơn vị trực thuộc (Trung tâm Văn hóa Huyện Trân). Tổng số viên chức, người lao động tại Trung tâm hiện có 47 người, trong đó gồm 26 biên chế viên chức, 09 hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (Nghị định 68/2000/NĐ-CP trước đây) và 12 cán bộ hợp đồng lao động khác. Về trình độ chuyên môn, đơn vị có 03 Thạc sĩ, 26 Cử nhân, 05 Trung cấp, 05 Sơ cấp nghề và 09 lao động phổ thông. Về trình độ lý luận chính trị, đơn vị có 01 cao cấp chính trị, 04 trung cấp chính trị và 15 trình độ sơ cấp.

## **II. Kết quả thanh tra**

### **1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn**

#### **1.1. Công tác hành chính tổng hợp**

##### *1.1.1. Công tác văn thư, lưu trữ*

Đơn vị đã thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ; thực hiện soạn thảo và ban hành văn bản đảm bảo đúng thể thức, kỹ thuật theo hướng dẫn của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Công văn số 1299/SVHTT-VP ngày 15/7/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao. Bên cạnh việc lưu trữ hồ sơ bản giấy, đơn vị đã tiến hành cập nhật hồ sơ, dữ liệu tổ chức cán bộ trên phần mềm quản lý nhân sự, thực hiện đồng bộ dữ liệu với cơ quan quản lý cấp trên, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

##### *1.1.2. Việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước*

Trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đơn vị đã trang bị sổ quản lý bí mật nhà nước hàng năm đầy đủ, đúng hướng dẫn của Thông tư 24/2020/TT-BCA, các văn bản mật được đơn vị lưu trữ, quản lý đảm bảo an toàn. Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quyết định số 85/QĐ-SVHTT ngày 26 tháng 4 năm 2022 về việc ban hành Quyết định Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao. Đơn vị đã bố trí máy tính không kết nối mạng để phục vụ cho công tác soạn thảo văn bản mật. Trong kỳ thanh tra, đơn vị chưa tham mưu ban hành văn bản mật nào.

##### *1.1.3. Việc thực hiện các Quy định, Quy chế tại đơn vị*

Trong kỳ thanh tra, đơn vị đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện tốt các quy chế, quy định về quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa công sở, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh.

Tuy nhiên, trong Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động, do đơn vị xây dựng và ban hành Quyết định từ ngày 15/5/2020 nên quy định thời gian làm việc buổi sáng từ 7h30-11h30 và buổi chiều từ 13h30-17h00 là chưa phù hợp với Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh. Việc trích dẫn Quyết định số 50/QĐ-SVHTT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao về việc “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh” làm căn cứ ban hành là không còn phù hợp (Quyết định số 50/QĐ-SVHTT đã được thay thế bằng Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh).

Trách nhiệm của hạn chế trên thuộc về Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

##### *1.1.4. Việc điều hành Trang thông tin điện tử*

Trung tâm đang từng bước nâng cấp, hoàn thiện Trang thông tin điện tử của đơn vị, cập nhật kịp thời các thủ tục, biểu mẫu, thông báo, các hoạt động, sự kiện văn hóa, chính trị của địa phương, đất nước; đồng thời đơn vị đã ban hành các quyết định thành lập Ban Biên tập nội dung trang thông tin điện tử Trung

tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện đúng các quy định về hoạt động, quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; các bản bản pháp luật có liên quan theo quy định với tên miền: <https://ttvhda.thuathienhue.gov.vn>; <https://trungtamhuyentran.thuathienhue.gov.vn>. Tuy nhiên tại thời điểm thanh tra, đơn vị chưa cung cấp được Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng do Sở Thông tin và Truyền thông cấp.

Trách nhiệm của tồn tại trên thuộc về Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng ban biên tập Trang thông tin điện tử.

## **1.2. Công tác tuyên truyền, cổ động, triển lãm và nghệ thuật quần chúng**

### *1.2.1. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan và triển lãm*

Trong kỳ thanh tra, Trung tâm đã tham mưu tổ chức các chương trình, sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn, có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các tổ chức quốc tế như Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia và Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh; tham mưu tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa đối ngoại quan trọng của tỉnh như các chương trình nghệ thuật, giao lưu nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và nước bạn... đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, năm 2021 trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, với tinh thần trách nhiệm của một đơn vị tuyên truyền cấp tỉnh, Trung tâm đã triển khai thực hiện hiệu quả cùng lúc 03 loại hình tuyên truyền, đó là tuyên truyền lưu động về cơ sở, tuyên truyền cổ động trực quan và tổ chức biểu diễn nghệ thuật bằng hình thức trực tuyến để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước đã tổ chức rất thành công chương trình nghệ thuật trực tuyến tuyên truyền phòng chống Covid - 19, với trên 12 ngàn lượt người xem thông qua các kênh truyền thông trên mạng xã hội.

Hoạt động triển lãm được Trung tâm quan tâm triển khai thực hiện, trong kỳ thanh tra, đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc triển lãm có quy mô rất lớn như triển lãm về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; triển lãm tranh cổ động tầm lớn “Ngày hội toàn dân” tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

### *1.2.2. Công tác tổ chức, tham gia các Liên hoan, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng - Chủ trì tham mưu, tổ chức các Liên hoan NTQC cấp tỉnh*

Từ năm 2021 đến thời điểm thanh tra, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã chủ trì tham mưu, tổ chức đạt kết quả tốt Liên hoan CLB mở rộng lần thứ III, Liên hoan NTQC tỉnh Thừa Thiên Huế “Đất nước anh hùng ca” năm 2022, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV vào năm 2022; Liên hoan Làng, Thôn, Bản, Tổ dân phố văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023; Liên hoan Ca Huế 2023. Tùy từng năm, ngoài chương trình biểu diễn nghệ thuật còn có nhiều loại hình hoạt động được kết hợp tổ chức như diễu hành xe tuyên truyền, Hội thi tuyên truyền viên

giỏi, Tọa đàm, Hội thảo về công tác tuyên truyền lưu động, về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Thi trung bày, triển lãm, trang trí xe tuyên truyền...

- Tham gia các Liên hoan, Hội diễn NTQC toàn quốc và khu vực

Trong kỳ thanh tra, Trung tâm đã đạt được 12 huy chương vàng và 18 huy chương bạc khi tham gia các cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc.

### **1.3. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở**

Hướng về cơ sở, gắn bó với cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch, hỗ trợ và tổ chức hoạt động, góp phần tuyên truyền, đưa văn hóa, văn nghệ quần chúng và điện ảnh đến với đồng bào, cán bộ và chiến sĩ không chỉ là chức năng nhiệm vụ mà còn là mục tiêu, động lực và phương thức hoạt động chủ yếu của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2021 - 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 nhưng đơn vị đã đạt được những thành công nhất định đối với các hoạt động hướng về cơ sở. Các đơn vị tuyên truyền, chiếu phim lưu động đã đến từng bản làng xa xôi, hẻo lánh để làm nhiệm vụ; tập thể lãnh đạo, cán bộ làm công tác chuyên môn của Trung tâm đã đi đến từng địa phương, đơn vị để vận động và tổ chức thành công các cuộc Liên hoan nghệ thuật quần chúng, tọa đàm, tập huấn về nghiệp vụ văn hóa, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động...

Chú trọng hướng dẫn các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và nông thôn.

### **1.4. Hoạt động của các Câu Lạc bộ góp phần xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng toàn tỉnh...**

Câu Lạc bộ Giám đốc các Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế mà Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh là cơ quan thường trực và chủ trì, đã tổ chức và duy trì hoạt động khá đều đặn, hiệu quả tốt, góp phần tích cực cho công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

### **1.5. Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân**

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn, phát huy giá trị của Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh đã đầu tư một số phương tiện thiết bị chuyên dùng, hệ thống Internet cáp quang, Wifi và hệ thống camera an ninh, hệ thống chống sét, hệ thống báo tự động, điện chiếu sáng ban đêm được lắp đặt và phủ sóng toàn bộ các khu vực, chỉnh trang cảnh quan trong và xung quanh Trung tâm Văn hóa Huyền Trân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá thông qua hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan, chiêm bái tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã trực tiếp tham mưu tổ chức thành công Lễ hội Đèn Huyền Trân “Ngưỡng vọng tiền nhân” qua các năm. Đây là các

Lễ hội được tổ chức quy mô lớn và có chất lượng, được nhân dân địa phương và du khách đánh giá rất cao. Lễ hội đã góp phần giới thiệu, quảng bá Trung tâm Văn hóa Huyện Trần nói riêng và văn hóa, du lịch Thừa Thiên Huế nói chung đến với du khách trong và nước ngoài.

### **1.6. Tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp Điện ảnh**

Sau khi hợp nhất hai đơn vị, tập thể Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã ban hành nhiều Kế hoạch, Nghị quyết chuyên đề, thống nhất ưu tiên mọi nguồn lực của đơn vị nhằm duy trì và phát triển sự nghiệp Điện ảnh, trong đó trước hết là tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn...

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã triển khai thực hiện tốt việc duy trì, mở rộng quan hệ với nhiều hãng phim, đối tác để có nguồn phim ổn định, đáp ứng nhu cầu của khán giả. Chủ động liên hệ Phòng nghiệp vụ Cục Điện ảnh, chuẩn bị tốt nguồn phim tư liệu, đặc biệt là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, về biển đảo, về Chủ tịch Hồ Chí Minh... để công chiếu vào các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nhiều sự kiện chính trị của địa phương, Trung ương...

Xác định hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong những năm vừa qua, Đội chiếu phim lưu động luôn là đội quân xung kích làm nhiệm vụ đưa các chương trình phim Điện ảnh, các chương trình truyền thông về phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình... phục vụ khán giả, đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền. Trung bình mỗi năm, các Đội Chiếu phim lưu động đã thực hiện bình quân từ 500 - 550 buổi chiếu phim, với khoảng 200.000 lượt người xem rộng khắp trên địa bàn tỉnh, tập trung chủ yếu ở 02 huyện miền núi A Lưới (khoảng 180 buổi/năm) và Nam Đông (khoảng 100 buổi/năm), góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài ra, Trung tâm đã tham mưu và góp phần tổ chức thành công Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, tại Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, đầu năm 2023, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp chiếu phim lưu động.

### **1.7. Liên kết, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật**

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã chú trọng tìm các giải pháp tăng cường liên kết, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh, tổ chức thành công nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, các Liên hoan nghệ thuật quần chúng, các cụm cổ động tuyên truyền, các đợt triển lãm về cơ sở, trong đó có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, có ý nghĩa chính trị lớn được khán giả đón nhận và hưởng ứng tích cực.

Thường xuyên phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, hệ thống Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa, các Câu Lạc bộ Nghệ thuật, Viễn thông Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp quảng cáo... tổ chức tốt các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, truyền thông, quảng bá văn hóa nghệ thuật, quảng bá văn hóa Huế...

Từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức thành công nhiều chương trình, sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, quảng bá thương hiệu, sản phẩm... của đối tác trong và ngoài nước. Nhờ thực hiện tốt công tác liên kết phối hợp nói trên, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tuyên truyền theo hướng xã hội hóa, tiết kiệm chi phí, giảm một phần gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

## **2. Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL)**

Thực hiện các Kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hàng năm Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” để tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị.

Trong thời gian từ năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2023, Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng, ban hành 09 Kế hoạch, 10 Thông báo phổ biến giáo dục pháp luật để tổ chức thực hiện. Thực hiện đầy đủ báo cáo công tác theo định kỳ 6 tháng và năm đúng quy định.

## **3. Công tác tổ chức cán bộ**

### **3.1. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế**

#### *3.1.1. Biên chế viên chức*

Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tuyển dụng 06 biên chế viên chức, trong đó tập trung ưu tiên bổ sung, tăng cường lực lượng cán bộ nghiệp vụ cho Khối Điện ảnh, các Đơn vị chiếu phim lưu động làm nhiệm vụ ở vùng sâu vùng xa và cán bộ thực hiện nhiệm vụ Kế toán. Đơn vị đã thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức theo quy định của pháp luật, công tác tuyển dụng được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

#### *3.1.2 Hợp đồng lao động*

Tại thời điểm thanh tra, tổng số lao động hợp đồng tại Trung tâm là 21 người, trong đó: có 09 Hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ - CP (trước đây là Nghị định 68/2000/NĐ-CP) và hợp đồng khác là 12 người. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng các hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP được thực hiện đúng quy trình, thủ tục.

### **3.2. Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại**

Thời gian qua, Ban Giám đốc Trung tâm đã chú trọng công tác kiện toàn, ổn định đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 6/2023, đơn vị đã thực hiện quy trình điều động bổ nhiệm đối với 04 chức danh

Trưởng phòng, 08 chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương khi thực hiện sắp xếp bộ máy theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt và các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, dân chủ, công khai.

### **3.3. Công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ viên chức và người lao động**

Thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt việc bảo quản, lưu trữ, cập nhật hồ sơ cá nhân. Hồ sơ từng cá nhân được sắp xếp, phân loại và lưu trữ trong tủ riêng, theo vị trí phòng hoặc bộ phận, tạo thuận lợi trong công tác bảo quản, tra cứu khi cần. Bên cạnh việc lưu trữ hồ sơ bản giấy, đơn vị đã tiến hành cập nhật hồ sơ, dữ liệu tổ chức cán bộ trên phần mềm quản lý nhân sự, thực hiện đồng bộ dữ liệu với cơ quan quản lý cấp trên theo đúng quy định.

### **3.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng**

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu thực tế hàng năm, từ năm 2021 đến nay, Trung tâm đã giới thiệu 33 lượt cán bộ, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Ngoài ra, đơn vị đã cử một số trường hợp tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về tin học - sử dụng các phần mềm dùng chung, cải cách hành chính và các lớp về nghiệp vụ khác, góp phần tăng kỹ năng, kịp thời cập nhật những kiến thức hỗ trợ cho thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

### **3.5. Về kỷ luật cán bộ**

Từ năm 2021 đến nay, Đơn vị không có trường hợp cán bộ, viên chức và người lao động bị xử lý kỷ luật.

### **3.6. Việc xây dựng, triển khai phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy**

Thực hiện hướng dẫn của của Sở, trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị định 120/2020/NĐ - CP, ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện quy trình thủ tục hợp nhất các Phòng, Đơn vị, thu gọn đầu mối từ 08 phòng, đơn vị xuống còn 04 phòng, đơn vị trực thuộc.

Trung tâm đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động; các Phòng và Đơn vị trực thuộc đã được Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Quyết định quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức hoạt động.

## **4. Công tác tài chính**

### **4.1. Kiểm tra sổ sách kế toán, hoạt động mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản công.**

#### *4.1.1. Về hạch toán và sổ sách kế toán:*

- Đơn vị thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Về tổ chức chứng từ: Đơn vị thực hiện tổ chức chứng từ tương đối đầy đủ, cơ bản đáp ứng các quy định về chứng từ.

#### 4.1.2. Về hoạt động mua sắm, sử dụng và quản lý tài sản công

- Đơn vị đã thực hiện minh bạch trong việc mua sắm tài sản, thiết bị. Tuân thủ quy định của Nhà nước về thanh, quyết toán kinh phí. Hàng năm, đơn vị đều tiến hành công tác kiểm kê tài sản.

- Đơn vị đã thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công theo các nhóm tài sản và thực hiện hạch toán tăng giảm khối lượng tài sản qua mỗi năm đúng quy định pháp luật. Báo cáo chi tiết cụ thể tình hình tăng giảm khối lượng tài sản qua mỗi năm cho cấp có thẩm quyền.

- Đơn vị đã xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính và tài sản theo Quyết định số 35/QĐ-TTVHĐA ngày 20/4/2020 để thực hiện. (Ngày 26/10/2023, đơn vị đã xây dựng và ban hành Quyết định số 65/QĐ-TTVHĐA về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Các quy định trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, xe ô tô, ... được quy định cụ thể, rõ ràng trong các Quy chế nêu trên theo tinh thần tiết kiệm.

- Quản lý sử dụng máy vi tính, máy in, máy fax, máy photocopy và vật tư văn phòng phẩm được quy định rõ ràng, chi tiết với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện việc theo dõi, quản lý, xây dựng quy chế, hạch toán theo đúng quy định.

- Đơn vị đã rà soát, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc cho thuê tài sản, mặt bằng được giao quản lý và sử dụng, cụ thể:

+ Hiện tại, đơn vị đã tạm dừng và chấm dứt hoạt động của 22 loại hình dịch vụ tại 03 cơ sở thuộc Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh.

+ 02 cơ sở hoạt động dịch vụ trò chơi giải trí phục vụ các cháu thiếu nhi đã có chủ trương của UBND tỉnh cho phép tổ chức dịch vụ giải trí cho thiếu nhi đã được Trung tâm ký hợp đồng ngắn hạn 3 tháng.

- Đơn vị đã tổ chức xác định và hạch toán, phản ánh giá trị nguyên giá tài sản đối với tài sản nhận bàn giao trong hệ thống sổ kế toán và báo cáo tài chính hàng năm của đơn vị theo đúng quy định.

- Về việc quản lý, sử dụng xe ô tô: Hiện nay đơn vị đang lưu hành sử dụng xe biển số 75C-0540 (điều chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh sang cho Trung tâm năm 2017) không đúng quy định tại Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô. Tuy nhiên, theo thực tế xe này đã phục vụ rất hiệu quả các nhiệm vụ tại đơn vị và đến tháng 5 năm 2024 hết hạn sử dụng.

#### 4.2. Việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý tài chính; hoạt động thu, chi tài chính của đơn vị

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện việc quản lý và sử dụng nguồn thu chi theo quy định của Nhà nước về chế độ tài chính và căn cứ theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được cụ thể hóa, rõ ràng giúp đơn vị sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả, cơ bản



đảm bảo chế độ quy định và quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

### **4.3. Kiểm tra các nội dung có liên quan khác về hoạt động tài chính, ngân sách**

Năm 2022, đơn vị đã thực hiện nộp ngân sách số tiền là 1.500.000đ (do kê khai thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp: 750.000đ; kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng: 750.000đ) theo Kết luận Thanh tra số 118/KL-TTr ngày 27/01/2022 của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế.

### **4.4. Tồn tại, hạn chế**

- Đơn vị còn nhiều nghiệp vụ kế toán thanh toán chi tiền mặt (năm 2021, nghiệp vụ kế toán chi tiền mặt phát sinh là 1.179.924.341 đồng; năm 2022, nghiệp vụ kế toán chi tiền mặt phát sinh là 1.715.048.456 đồng; trong 06 tháng đầu năm 2023, nghiệp vụ kế toán chi tiền mặt phát sinh là 902.351.706 đồng).

- Đơn vị chưa xử lý dứt điểm các khoản công nợ:

+ Công nợ cuối năm 2021 (theo số liệu quyết toán năm 2021):

Phải thu khách hàng:	144.642.109đ
Phải thu khác:	929.189đ
Tạm ứng:	6.810.000đ
Phải trả cho người bán:	3.697.971đ

+ Công nợ cuối năm 2022 (theo số liệu quyết toán năm 2022):

Phải thu khách hàng :	150.983.684đ
Phải thu khác:	929.189đ
Tạm ứng:	10.620.000đ
Phải trả cho người bán:	3.697.971đ
Các khoản phải nộp nhà nước:	98.543.379đ

Trách nhiệm của hạn chế trên thuộc về Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm.

## **5. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

### **5.1. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng**

*5.1.1. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN):*

Đơn vị đã xây dựng và ban hành kế hoạch về công tác PCTN hàng năm, quan tâm triển khai, quán triệt các văn bản pháp luật, chỉ đạo thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác PCTN đến viên chức, người lao động.

*5.1.2. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN*

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật về PCTN được lãnh đạo đơn vị quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đơn vị đã thực hiện phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN đến toàn thể viên chức, người lao động thông qua nhiều hình thức như tổ chức các buổi quán triệt, phổ biến trực tiếp; thực hiện kết hợp, lồng ghép tuyên truyền thông qua các đợt sinh hoạt chính trị định kỳ.

### 5.1.3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

#### a) Việc thực hiện công khai các nội dung theo quy định pháp luật về PCTN

Các hoạt động của đơn vị đã thực hiện công khai minh bạch theo quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng. Đơn vị đã thực hiện công khai tài chính ngân sách nhà nước theo năm thông qua hình thức công bố trong Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2021, 2022, 2023 (đã được nêu trong các Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động năm 2021, 2022, 2023 của đơn vị). Tuy nhiên, trong nghị quyết và các văn bản có liên quan khác của Hội nghị chưa thể hiện được số liệu cụ thể về tài chính ngân sách nhà nước đã được công khai trong Hội nghị của đơn vị.

Trách nhiệm của tồn tại trên thuộc về Giám đốc Trung tâm.

#### b) Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

Trung tâm đã xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, việc quản lý và sử dụng nguồn thu chi được cụ thể hóa, công khai, minh bạch trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị với mục đích sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. Trong giai đoạn năm 2021 đến 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo từng giai đoạn để thực hiện.

Đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của toàn bộ viên chức, người lao động đối với Quy chế chi tiêu nội bộ để thống nhất, hoàn thiện và đưa vào áp dụng. Các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị được thể hiện rõ ràng, cơ bản đảm bảo chế độ quy định và quyền lợi hợp pháp cho viên chức và người lao động của đơn vị.

Tuy nhiên, trong Quy chế chi tiêu nội bộ vẫn còn một số tồn tại:

- Chưa bổ sung Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh TT-Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Phần căn cứ pháp lý, chưa bổ sung các quyết định làm căn cứ để xây dựng các nội dung chi đã được nêu trong quy chế chi tiêu nội bộ:

- + Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- + Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

- + Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ

chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

- Chưa đề cập đến nội dung chi liên quan đến chế độ nghỉ phép hằng năm và các chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại đơn vị.

Trách nhiệm của hạn chế trên thuộc về Giám đốc Trung tâm và Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

*c) Việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn*

Ban Giám đốc, viên chức và người lao động trong đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế làm việc, các quy tắc ứng xử theo quy định pháp luật, các quy định, quy chế do đơn vị xây dựng và ban hành. Trong kỳ thanh tra, chưa phát hiện người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị có hành vi những nhiễu trong giải quyết công việc, sử dụng trái phép thông tin của đơn vị, sử dụng tài sản của Nhà nước trái pháp luật, lợi dụng, lạm dụng quyền hạn.

*d) Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác*

Đơn vị đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức các năm 2022, 2023 theo quy định, cụ thể:

- Kế hoạch số 58/KH-TTVHĐA ngày 02/3/2022 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2022;

- Kế hoạch số 53/KH-TTVHĐA ngày 03/3/2023 về chuyển đổi vị trí công tác năm 2023.

*đ) Kết quả công tác cải cách hành chính*

- Công tác cải cách hành chính

Đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý công việc; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị, công nghệ, ứng dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phân công 01 Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị, 03 viên chức kiêm nhiệm, phối hợp, hướng dẫn các phòng sử dụng thành thạo các phần mềm, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nhằm không ngừng đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, Trung tâm đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời sử dụng các phần mềm liên quan tại các khối trực thuộc của đơn vị (Khối Văn hóa – Khối Điện ảnh – Trung tâm Văn hóa Huyện Trần).

Nhìn chung, đơn vị rất quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác; việc từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, kịp thời trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong công tác cải cách hành chính hiện nay.

*e) Việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập*

Việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của đơn vị trong kỳ thanh tra đã được đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Việc lập danh sách, tổ chức thực hiện kê khai, nộp, công khai và quản lý bản kê khai của đơn vị đều tuân thủ các quy định của Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

#### *5.1.4. Việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ*

Trong kỳ thanh tra, đơn vị đã thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN định kỳ đầy đủ, tuy nhiên một số báo cáo còn chậm trễ so với thời gian quy định (Báo cáo PCTN 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo PCTN năm 2022, Báo cáo PCTN quý I năm 2023).

#### *5.1.5. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân*

Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-CĐVHĐA ngày 03/3/2022 có 05 đồng chí (gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và 03 ủy viên). Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 đã ban hành Quy chế hoạt động theo quy định tại Điểm 5.2 Mục II Hướng dẫn 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023 được thực hiện theo Kế hoạch số 01/KH-CĐVHĐA ngày 10/3/2022. Tuy nhiên Ban Thanh tra nhân dân chưa xây dựng kế hoạch hoạt động của từng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 159/2016/NĐ-CP.

Trách nhiệm của tồn tại trên thuộc về Trưởng Ban thanh tra nhân dân.

## **5.2. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

### *5.2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện*

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cơ bản thực hiện tốt các quy định pháp luật về THTK, CLP như chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch về định mức chi theo quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, trang thiết bị kỹ thuật, THTK, CLP trong chi tiêu hành chính công, trong sử dụng tài sản, điện nước, điện thoại công, chế độ công tác phí,...

### *5.2.2 Kết quả THTK, CLP tại đơn vị*

- Đơn vị đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công để thực hiện trong từng giai đoạn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo tài chính, tài sản công được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có thể xảy ra. Trong kỳ thanh tra, đơn vị đã áp dụng thực hiện 02 Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022 (*có bổ sung trong quá trình thực hiện*), giai đoạn 2023-2025 và 01 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

- Đơn vị thực hiện chế độ chi tiêu cơ bản đảm bảo theo quy định. Mọi khoản thu, chi đều được hạch toán và theo dõi qua sổ sách của phòng Hành chính Tổng hợp và bộ phận Kế toán của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

## **6. Việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh**

### **6.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, KNTC, KNPA**

Từ năm 2021 - 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị thông qua các các đợt sinh hoạt Chi bộ, Công đoàn định kỳ,... đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở về tinh thần, trách nhiệm và thái độ ứng xử của cán bộ, viên chức các bộ phận trực tiếp đối với người dân khi đến liên hệ công tác hoặc có kiến nghị, phản ánh,...

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thi công một số cụm pano, treo băng rôn tuyên truyền cổ động trực quan và thông qua hệ thống truyền thanh để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có lồng ghép Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để người dân biết, thực hiện đúng quyền lợi, trách nhiệm của mình theo quy định.

### **6.2. Kết quả thực hiện quy định về tiếp công dân**

Để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, Trung tâm đã ban hành Quyết định số 39/QĐ-TTVHĐA ngày 08/5/2020 về việc Quy chế tiếp công dân của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 38/QĐ-TTVHĐA ngày 08/5/2020 về việc ban hành Nội quy tiếp công dân; lịch tiếp công dân; mở sổ tiếp công dân, cử cán bộ tiếp công dân thường xuyên, lắp đặt hòm thư góp ý, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của đơn vị tham mưu giải quyết vụ việc khi có công dân đến kiến nghị, phản ánh,... theo quy định.

- Số lượt tiếp công dân trong kỳ thanh tra: Không có.
- Kết quả giải quyết: Không có.

### **6.3. Kết quả tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư KNTC, KNPA**

a) *Tổng số đơn thư tiếp nhận trong kỳ: 05 đơn.*

- Số đơn đã xử lý: 05 đơn.
- Số đơn, số vụ việc đủ điều kiện xử lý: 05 đơn.

b) *Phân loại đơn thư:*

- Phân loại theo nội dung:
- + Số đơn, số vụ việc kiến nghị: 05 đơn.

Nội dung đơn của công dân chủ yếu kiến nghị, đề nghị được chỉnh trang, sửa chữa lăng mộ trong phạm vi quản lý của Trung tâm Văn hóa Huyện Trần thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Ngoài ra, đối với các ý kiến phản ánh, góp ý của người dân trên ứng dụng dịch vụ công HueS, Trung tâm đã nghiêm túc tiếp thu, kịp thời xử lý, khắc phục và có văn bản trả lời theo quy định.

#### **6.4. Môi quan hệ phối hợp giữa Chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA**

Công tác phối hợp giữa Chi bộ, chính quyền và đoàn thể trong công tác phổ biến pháp luật về Tiếp công dân, KNTC, KNPA luôn được đơn vị quan tâm, thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua, trong đó:

- Đã ban hành Quy chế số 04-QC/CBTTVHĐA ngày 25/9/2022 thay thế Quy chế số 17-QC/CBTTVHĐA ngày 15/5/2020 của Chi bộ Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh về việc phối hợp giữa Chi bộ và Chính quyền, đoàn thể do có thay đổi về nhân sự.

- Đã ban hành Quy chế số 07/QC-CĐTTVHĐA ngày 28/4/2020 về việc phối hợp giữa Chính quyền và Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

#### **7. Kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng các cấp**

##### **7.1. Việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 2698/KL-STC ngày 14/9/2020 của Giám đốc Sở Tài chính**

Ngày 14/9/2020 Giám đốc Sở Tài chính đã ban hành Kết luận thanh tra số 2698/KL-STC về kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, ngân sách trong quản lý, sử dụng tài sản công tại Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc (Sau đây gọi tắt là Kết luận thanh tra), trong đó có Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Thực hiện Kết luận Thanh tra, Trung tâm đã thực hiện công khai Kết luận thanh tra, đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan có các thiếu sót, tồn tại nêu tại Kết luận thanh tra; đã rà soát chấn chỉnh, khắc phục nhiều thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng tài sản. Về việc cho thuê tài sản công, đến thời điểm thanh tra trực tiếp tại đơn vị, Trung tâm đã chấm dứt hoạt động cho thuê đối với 24/24 hợp đồng cho thuê tài sản công nêu tại Kết luận thanh tra số 2698/KL-STC.

##### **7.2. Việc thực hiện Kết luận Thanh tra số 118/KL-TTr ngày 27/01/2022 của Thanh tra tỉnh**

###### *7.2.1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo*

Để khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kết luận thanh tra số 118/KL-TTr ngày 27/01/2022 của Thanh tra tỉnh; Trung tâm đã ban hành nội quy tiếp công dân, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân định kỳ và mở sổ tiếp công dân theo quy định.

###### *7.2.2. Việc thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTr ngày 16/02/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh*

Thực hiện Quyết định số 155/QĐ-TTr ngày 16/02/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thu hồi số tiền 1.500.000 đồng của Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh do năm 2019 Trung tâm kê khai thuế thiếu thu nhập doanh nghiệp 750.000 đồng và thuế giá trị gia tăng 750.000 đồng theo Kết luận thanh tra số 118/KL-

TTr ngày 27/01/2022 của Thanh tra tỉnh; để khắc phục kịp thời thiếu sót đã chỉ ra, Trung tâm đã chuyển số tiền nêu trên vào tài khoản tạm giữ số 3949.0.1007202 của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chứng từ giao dịch với mã chứng nhận số 0072 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế ghi ngày 28/02/2022 theo quy định.

Ngoài ra, để kịp thời khắc phục một số nội dung còn hạn chế, thiếu sót đã nêu tại Kết luận thanh tra, việc thực hiện Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra, Trung tâm đã công bố toàn văn nội dung Kết luận thanh tra trước cuộc họp cán bộ chủ chốt của đơn vị, trong đó tập trung các nội dung liên quan đến việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, đồng thời tiến hành niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại Trung tâm kể từ ngày 10/02/2022 đến ngày 02/3/2022.

## **8. Công tác phòng, chống cháy nổ; PCLB, trực cơ quan, việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ (nếu có) tại đơn vị**

### **8.1. Công tác phòng, chống cháy nổ, phòng chống lụt bão**

Trong kỳ thanh tra, đơn vị đang quản lý 05 cơ sở trực thuộc đóng trên địa bàn tỉnh, gồm: Trụ sở chính Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (số 41A Hùng Vương); Trung tâm Văn hóa Huyện Trân (số 151 Thiên Thai); Cơ sở 02 (số 29 Chi Lăng); Rạp Đông Ba (187 Trần Hưng Đạo) và Rạp Hoàn Mỹ (số 96 Chi Lăng).

Đơn vị đã thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống lụt bão, kịp thời thành lập, củng cố kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống lụt bão hàng năm; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở việc chấp hành các nội quy, quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở đơn vị và tại Trung tâm Văn hóa Huyện trân. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiêm vụ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng viên chức và người lao động là lực lượng tự vệ của đơn vị. Đồng thời, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, phương tiện phòng chống lụt bão để chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

### **8.2. Công tác đảm bảo an ninh trật tự**

Đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an ninh trật tự, bố trí lực lượng bảo vệ, phân công thường trực tuần tra bảo vệ 24/24 tại cơ sở 1, Trung tâm Văn hoá Huyện Trân và các cơ sở trực thuộc. Đặc biệt trong các sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, những ngày nắng nóng cao điểm hay thiên tai bão lụt đều phân công lãnh đạo, viên chức và người lao động trực tăng cường nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài sản, cơ sở vật chất do đơn vị quản lý.

### **8.3. Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ**

Trong kỳ thanh tra, đơn vị không sử dụng công cụ hỗ trợ.

## **III. Kết luận**

Trong kỳ thanh tra, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, phòng chống tham

những; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân; khiếu nại tố cáo tại đơn vị luôn được phát huy, thực hiện có hiệu quả.

Toàn thể viên chức và người lao động tại đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, kỷ luật của cơ quan, đơn vị, pháp luật của nhà nước. Việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã được lãnh đạo đơn vị quan tâm, thực hiện khá đầy đủ trong những năm qua. Chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về các nội dung được thanh tra trong kỳ thanh tra.

Tuy nhiên, việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn được giao tại đơn vị vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần chấn chỉnh trong thời gian tới. Trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan đến các hạn chế, thiếu sót đã được nêu cụ thể tại Phần II của Kết luận này.

#### **IV. Kiến nghị biện pháp xử lý**

Từ Kết luận trên, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến chỉ đạo như sau:

##### **1. Đối với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế**

Ban Giám đốc Bảo tàng và các cá nhân có liên quan nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm và khẩn trương thực hiện những hạn chế, thiếu sót đã được nêu cụ thể tại Phần II, cụ thể:

##### **1.1. Công tác hành chính tổng hợp**

- Điều chỉnh Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động tại đơn vị cho phù hợp với Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 21/QĐ-TTVHTT ngày 15/02/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế do hợp nhất hai đơn vị và do có thay đổi về nhân sự.

- Hoàn thiện Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng do Sở Thông tin và Truyền thông cấp để đảm bảo cơ sở pháp lý về hoạt động, quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; các văn bản pháp luật có liên quan theo quy định.

##### **1.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật**

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị; tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình phối hợp cùng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh về chiếu phim lưu động kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện tích hợp Bộ pháp điển (<https://phapdien.moj.gov.vn>) trên Trang thông tin điện tử của đơn vị theo nội dung Công văn số 1740/SVHTT-TCPC ngày 24/7/2023 của Sở Văn hoá và Thể thao, đồng thời quán triệt đầy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động.

- Về nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đề nghị đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí theo



Luật Ngân sách Nhà nước, gửi về phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

### **1.3. Công tác tổ chức cán bộ**

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy (viên chức quản lý) theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ khi có điều kiện phù hợp.

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ; duy trì tốt công tác lập, lưu trữ hồ sơ viên chức, người lao động khoa học, đầy đủ theo quy định.

- Định kỳ thực hiện rà soát, quy hoạch bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị theo hướng dẫn của Sở; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và viên chức khác của đơn vị nhằm nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### **1.4. Công tác tài chính**

- Giải quyết dứt điểm các khoản công nợ.

- Hạn chế thực hiện thanh toán bằng hình thức chi tiền mặt; nghiên cứu, thực hiện chuyển khoản đối với các khoản chi thanh toán của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Thực hiện công khai ngân sách nhà nước tại đơn vị theo đúng quy định của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và các quy định có liên quan của Luật Ngân sách.

- Đề xuất phương án xử lý 01 xe ô tô sử dụng không đúng theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP.

- Hoàn chỉnh Đề án tổng thể sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh/liên kết trình các cơ quan liên quan xem xét thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để có cơ sở triển khai thực hiện. Đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động chuyên môn của đơn vị, đồng thời tăng cường xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao nguồn thu.

- Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Hội đồng quyết toán hàng năm tại đơn vị.

### **1.5. Công tác phòng, chống tham nhũng**

- Tiếp tục quan tâm phổ biến, tuyên truyền pháp luật về PCTN và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong đơn vị. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác PCTN đúng thời gian quy định.

- Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị cần xây dựng chương trình công tác định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22

Nghị định 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở” nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động.

- Đề nghị đơn vị sửa đổi, ban hành Quy chế làm việc; Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức và người lao động; Quy chế Văn hóa công sở; Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở và các quy chế khác phải căn cứ theo Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Rà soát lại Quy chế chi tiêu nội bộ, nghiên cứu các quy định về định mức kinh tế kỹ thuật về cuộc thi liên hoan nghệ thuật, tổ chức phát hành phổ biến chiếu phim và các nhiệm vụ chính trị được giao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành để quy định các định mức chi cho phù hợp với quy định hiện hành. Thực hiện điều chỉnh bổ sung các căn cứ pháp lý xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và định mức cho đơn vị để đảm bảo thực hiện các thay đổi về chính sách.

- Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, trong Phần căn cứ pháp lý, đề nghị đơn vị nghiên cứu bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật tài chính về thanh toán chế độ nghỉ phép hằng năm, chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí làm căn cứ để xây dựng các nội dung chi trong quy chế chi tiêu nội bộ.

## **1.6. Việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh**

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh tại đơn vị.

## **1.7. Công tác phòng, chống cháy nổ, phòng chống lụt bão**

Trong thời gian tới, đề nghị đơn vị lưu ý bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 11181/UBND-NC ngày 17 tháng 10 năm 2023 về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định.

## **2. Đối với các phòng chuyên môn thuộc Sở**

Qua cuộc Thanh tra, Giám đốc Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường công tác theo dõi, giám sát, hướng dẫn đối với hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, cụ thể:

### **2.1. Văn phòng Sở**

Tiếp tục hướng dẫn Trung tâm thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng, thực hiện các quy định, quy chế có liên quan trong quá trình hoạt động của đơn vị, công tác cải cách hành chính theo đúng quy định pháp luật. Hướng dẫn đơn vị khắc phục những hạn chế liên quan tại phần II Kết luận này.

## **2.2. Phòng Tổ chức - Pháp chế**

Tiếp tục hướng dẫn Trung tâm thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật.

## **2.3. Phòng Kế hoạch Tài chính**

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Trung tâm thực hiện tốt các quy định pháp luật về quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm tài sản, các hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. Hướng dẫn đơn vị khắc phục những hạn chế đã nêu tại Phần II Kết luận này.

## **2.4. Thanh tra Sở**

Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Trung tâm việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, KNPA; theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện kết luận sau thanh tra. Hướng dẫn đơn vị khắc phục những hạn chế đã nêu tại Phần II Kết luận này.

Giao Thanh tra Sở tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận này. Tham mưu tổ chức công bố Kết luận thanh tra tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh theo đúng quy định pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra, yêu cầu Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh căn cứ vào Kết luận thanh tra để chỉ đạo xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao (qua Thanh tra Sở) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Thanh tra tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kết luận Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh./.

### ***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh (để b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (để thực hiện);
- Đoàn thanh tra;
- Các phòng: VP, TCPC, KHTC, TTr Sở;
- Lưu: VT, ĐTTr.

**GIÁM ĐỐC**

**Phan Thanh Hải**